



### ✚ AH Nguyễn Đức Thịnh

Anh Trực thân mến,

Xin cảm ơn và cảm phục anh rất nhiều, chưa lo xong số 112 mà rất sốt sắng sắp xếp ngay bài của tôi cho số Lá Thư tới. Xin cảm ơn một lần nữa. Anh sắp xếp rất đẹp và dễ đọc. Tôi xin có một ý kiến nhỏ là Bản đồ AWS nếu để nguyên một trang thì lớn hơn là 1/2 trang (**một column**) và dễ đọc hơn chẳng, nhất là các legend phía dưới?

Thân ái,

### ✚ BPT

BPT đã nghiên cứu đề nghị của AH và làm cho bản đồ lớn hơn. Chúc AH nhiều sức khỏe.

### ✚ AH Nguyễn Xuân Mộng

Thân kính gửi AH Trực và BPT LTAHCC,

Xin tin quý AH, tôi **Vẫn Còn Muốn Tiếp Tục Nhận LTCC**. Nếu đến khi nào không còn đọc được nữa, tôi sẽ thông báo quý AH rõ và nếu quý AH không nhận được thông báo của tôi, xin cứ tiếp tục gửi LT cho tôi. Những phần khác như **Địa Chỉ, Số Điện Thoại, Email vẫn như cũ**, không có thay đổi, nếu có thay đổi tôi sẽ báo ngay quý AH biết.

Xin chúc quý AH và gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào, và thành thật cảm ơn quý AH.

Nguyễn Xuân Mộng  
Sacramento, CA

### ✚ BPT

BPT sẽ tiếp tục gửi LT đến AH thể theo yêu cầu. Chúc AH và gia đình nhiều sức khỏe.

### ✚ AH Huỳnh Mộng Tuyên

Trực thân,

Tôi đã đọc lại bài chỉnh sửa cuối cùng, thật hoàn hảo... cảm ơn Trực nhiều... mong có dịp được đóng góp với LTCC.

Cám ơn sự nhiệt tình, cố gắng của Ban Biên Tập LT AHCC. Kèm gửi \$20.00 để tên anh Thái.

### ✚ BPT

BPT cảm ơn AH đã có lời khen ngợi và cũng mong chờ bài vở thêm của AH. Chúc AH nhiều sức khỏe và cũng không quên cảm ơn đóng góp tài chánh của AH vào quỹ LT AHCC.

### ✚ AH Lê Việt Thạch

Kính gửi: BAN PHỤ TRÁCH Lá Thư Ái Hữu Công Chánh

Tôi là một thành viên trong số cựu sinh viên trường Cao Đẳng Công Chánh xin có vài góp ý với quý vị sau khi đọc "**Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số 111 1976-2019**" như sau; Xin nói thêm là các ý kiến này trình bày có thể không được mạch lạc và mang tính chủ quan, tuy nhiên, xin quý vị nhận nơi đây lòng quý mến của tôi đối với cố gắng "**Giữ Cho Còn Có Nhau**" của quý vị.

VÀI Ý KIẾN SAU KHI ĐỌC "LÁ THƯ ÁI HỮU CÔNG CHÁNH" SỐ 111 1976 – 2019

1/ Lá Thư này dày đến 122 trang, xin ghi nhận công lao của Ban Phụ Trách. Bài vở hay, bổ ích, trình bày đẹp.

2/ Đề nghị có thêm email address của Ban Phụ Trách để tiện liên lạc. Tôi phải nhờ một bạn hiện ở Mỹ để có được email address của anh Trục (hai vị trong Ban Liên Lạc AHCC trong nước hiện đã mất).

3/ Ngoài cuốn “Kỷ Yếu trường Cao Đẳng Công Chánh – kỷ niệm 100 năm thành lập – 1902 – 2002”, không rõ các Lá Thư trước đây có bài nào nói về các thầy dạy của trường Cao Đẳng Công Chánh không, nếu đã có xin nhắc lại trong Lá Thư sắp tới vì phần lớn anh em nay đã cao tuổi, ít lâu nữa chắc quên hết. Cũng xin nói thêm là anh em trong nước không dễ gì có được cuốn Kỷ Yếu này. Về nội dung thì một cuốn Kỷ Yếu chỉ ghi lại những sự kiện chứ không thể lồng vào đó những tâm tư tình cảm hoặc những cái mà người ta thường gọi là “ngoại truyện” mà đây là thế mạnh của những Lá Thư.

Riêng về danh sách các thầy cô được liệt kê trong cuốn Kỷ Yếu, tôi không thấy tên các vị sau đây, có thể vì tôi chưa tra cứu kỹ chẳng nhưng xin mạnh dạn nêu ra đây với lời xin lỗi trước:

Xin liệt kê theo ABC:

#### DANH SÁCH CÁC THẦY DẠY TRƯỜNG CĐCC

1. Nguyễn Văn Cừ Thủy Lợi
2. Nguyễn Bá Cường Triết Học
3. Nguyễn Hải Huyết Luật Dân Sự
4. Ngô (Nguyễn) Xuân Hiếu  
Nha Căn Cứ Hàng Không.
5. Kha Tử Khải Điện Kỹ Nghệ.
6. Trần Văn Mạo Cơ Khí.
7. Đỗ Khắc Tồn Toán

a/ Và hình như còn 2 thầy người Pháp (ngoài thầy Vaudio) mà tôi chỉ nhớ được tên một vị đó là thầy Breton.

b/ Rất xin lỗi v/v không nhớ hoặc không nhớ đúng Họ và Chữ lót của tên các thầy.

c/ Còn một số môn học khác trong đó có Anh ngữ, Physique, Urbanisme thì không nhớ là thầy nào dạy.

4/ Một chuyện này chắc rằng có một số anh em thuộc Nha Cấp Thủy còn nhớ:

Khoảng đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, ông Lê Minh Huy (một trong những bậc tiền bối) ghé Nha Cấp Thủy (lúc này có lẽ đã đổi tên là Quốc gia Thủy Cục), nói chuyện vui với một số anh em đang làm việc. Ông Huy có lối nói chuyện rất “có duyên” mà tôi xin kể lại đây cái ý chính một cách đơn sơ mộc mạc, không thể nào lột tả được dù chỉ một phần ngàn cách nói của ông; ông kể rằng:

“Tôi được ông Diệm bổ làm giám đốc Nha Công Binh, mang cấp bậc Đại tá, nhưng lại không biết chào - theo lối nhà binh - nên mỗi khi được cấp dưới chào thì lúng túng lắm”.

Ông kể tiếp qua câu chuyện khác:

“Có một lần tôi đi qua Cao Lãnh và được biết là có ngôi mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, tôi đã chỉ thị cho đơn vị công binh đóng tại đây phải chăm sóc kỹ ngôi mộ này, đừng để nó bệ rạc, bê bối, người ta cười cho!”.

Chỉ bốn chữ “người ta cười cho!” đủ nói lên phẩm chất đạo đức, nhân văn của một huynh trưởng trong làng Công chánh của chúng ta.

5/ Chuyện vui về thầy Nghiêm, tổng giám thị thì có chuyện như sau: Vì thầy phải phụ trách việc chào cờ mỗi sáng đầu tuần; sau khi quan sát các hàng ngũ sinh viên, nhắc nhở việc trật tự, thầy đồng dạc hô “Nghiêm! Chào cờ... Chào!” Tất nhiên buổi chào cờ nào cũng rất trang nghiêm, nhưng có một hôm, sau lễ chào cờ, có sinh viên muốn chọc thầy nên hỏi đùa như sau: Thầy ơi, thay vì thầy hô “Nghiêm!” thì thầy hô: “Tui!” thì anh em cũng hiểu mà. Tất cả đều cười với lối châm chọc dí dỏm này.

6/ Trở lại với Lá Thư số 111 tôi thấy có bài của huynh trưởng Bửu Hiệp viết về truyện Kiều. Hình như huynh trưởng Bửu Hiệp lắm khi cho rằng cụ Nguyễn Du viết truyện Kiều bằng Hán văn... Đọc bài này tôi tưởng huynh trưởng Bửu Hiệp “thả cá tháng Tư” hoặc chơi trò “Đố vui để học”. Đề nghị Ban Phụ Trách liên hệ với huynh trưởng Bửu Hiệp để giải thích thắc mắc này trong Lá Thư 112.

Trân trọng kính chào  
Lê Việt Thạch

Xin thành thật cảm tạ AH đã có lời khen ngợi, anh em trong BPT LT cũng chỉ cố gắng hết sức để chuyển lại quý AH những tâm tư tình cảm của các AH khác.

Cũng không quên cảm ơn AH đã nhắc nhở lại những kỷ niệm quý báu của thời sinh viên Công Chánh cũng như trong khi phục vụ quê hương dưới thời Việt Nam Cộng Hòa.

Về danh sách giáo sư đã dạy tại trường Công Chánh ghi trong cuốn kỷ yếu cũng chưa được hoàn hảo. Bởi vì nhiều lý do, thứ nhất, đa số các giáo sư thời đó là công chức tại các bộ, phủ, có khi vì bận công vụ, nên chỉ dạy một thời gian ngắn, nên sau này không ai nhớ. Thứ hai, danh sách được ghi lại theo trí nhớ của một số Ái Hữu cho biết, chứ không có tài liệu chính thức nào. Bởi vậy, nếu có ái hữu nào nhớ thì nhắc lại cho anh em biết. Trường hợp giáo sư Đỗ Khắc Tồn, có ghi ở trang 137 của Kỷ Yếu, mà người lập danh sách không nhớ họ và chữ lót nên chỉ ghi tên mà thôi.

Hiện nay, "[Kỷ Yếu Trường CĐCC](#)" ở trên trang mạng Itahcc.com, xin quý AH có thể lên mạng xem và bổ túc thêm. Chúng tôi nghĩ một số AHCC trước đây đã đóng góp nhiều công lao, sưu tập làm một cuốn kỷ yếu thật đầy, thật đáng khen ngợi.

Phần thắc mắc về truyện Kiều mà AH Bửu Hiệp viết trong Lá Thư số 111, thì xin xem như lỗi tại computer khi đánh máy hoặc cắt dán, và một phần lỗi của BPT không đọc kỹ lại, nên có sự hiểu lầm bản dịch truyện Kiều của Nguyễn Văn Vĩnh từ chữ Nôm ra chữ Quốc Ngữ thành từ chữ Tàu ra chữ Việt. Tuy nhiên, sau khi thấy lỗi, BPT đã sửa lại trên mạng. Nếu quý vị xem trên trang mạng thì sẽ thấy đã được sửa lại như sau: "... [nên ra về viết truyện Kim Vân Kiều bằng thơ lục bát chữ Nôm, sau đó Ông Nguyễn Văn Vĩnh chép thành chữ Quốc Ngữ và dịch ra chữ Pháp...](#)".

BPT rất cảm ơn AH Bửu Hiệp đã cố gắng giúp tôi viết hai bài trong LT số 111. Dù là một kỹ sư Công Chánh trên 93 tuổi, tự lo liệu sinh hoạt hàng ngày, không có người giúp, là xấp xỉ của tôi ở TĐC, nhưng vì nể tình nên đã cố gắng giúp tôi.

Hiện nay, LT số 113 và về sau, sẽ được 5 AHCC trong BPT xem lại kỹ trong một thời gian dài, hy vọng sẽ tránh những lỗi lầm trên.

BPT xin AH và tất cả các AHCC viết bài gửi về cho LT, và cũng xin mọi người xem thật kỹ LT và viết về cho BPT biết ý kiến. Đây là LT chung của toàn AHCC, nên tất cả những bài và ý kiến đều được ưu tiên đăng.

Kính chúc AH nhiều sức khỏe và xin cứ tiếp tục gửi những mẩu chuyện về LT để các AH khác cùng đọc.

Cũng xin quý AH xác nhận chữ lót tên của AH là Việt hay Viết như trong KYCC.

### AH Đoàn Đình Mạnh

*Thân gửi anh Trục, anh Luân và quý anh trong Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC,*

*Xin báo cho quý anh được biết ngày hôm qua 31 tháng 7 chúng tôi đã nhận đủ 26 Lá Thư AHCC số 112. Bài vở lần này phong phú, đa dạng, trình bày đẹp. Thay mặt AH&THCC Úc Châu tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến quý anh đã bỏ rất nhiều thì giờ và công sức để hoàn thành Lá Thư số 112 này.*

*Hôm nay 1 tháng 8 tôi đã chuyển tất cả Lá Thư nói trên cho AH&THCC Úc Châu. Ngoài ra tôi có gửi kèm theo thư kêu gọi yểm trợ Lá Thư.*

*Về phần sức khỏe của anh Thái, theo tin tức mới nhất tôi nhận được từ anh Văn Minh Hồng cách đây 2 tuần, sức khỏe của anh Thái tiến triển rất khả quan. Anh đã có thể ngồi xe lăn để y tá đẩy đi vòng vòng bệnh viện. Anh có thể nói, cười lớn tiếng. Vết nứt bấp thịch ở đùi anh đã lành. Y tá bệnh viện cho biết sức khỏe anh phục hồi nhanh hơn sự mong đợi của bệnh viện rất nhiều. Tất cả anh chị em Khóa 14KSCC chúng tôi đều cầu mong anh sớm bình phục.*

*Thân chúc quý anh và gia quyến luôn luôn an mạnh và hạnh phúc.*

*XLTV AH&THCC Melbourne*

*Đoàn Đình Mạnh*

### BPT

BPT xin cảm ơn AH đã nhận và chuyển LT đến các AH khác ở Úc.

Cũng xin cảm ơn AH đã có lời khích lệ anh em trong BPT LT. Chúng tôi cũng chỉ là cố gắng để **“Giữ Cho Còn Có Nhau”**.

### AH Hoa Trường Xuân

Sáng nay tôi nhận được 1 carton 25 LT AHCC số 112; anh Thiện lại nhà tôi lấy về để phát cho anh em.

Hoa Trường Xuân

### BPT

Anh Xuân và anh Thiện thân,

Như vậy gửi đi từ Mỹ sang Pháp mất khoảng 1 tuần lễ. Cảm ơn anh Thiện đã có công lao đưa tận tay các AHCC Pháp.

### AH Huỳnh Long Trị

Thân gửi anh Trục và các anh trong Ban phụ trách Lá Thư AHCC,

Đi xa vắng nhà vài ngày trở về mở hộp thư thấy Lá Thư AHCC số 112 trong đó. Mở ra đọc thấy anh có đăng bài **“Đà Lạt, thành phố mến yêu”** của tôi viết. Trình bày thật đẹp.

Thành thật cảm ơn anh và các anh trong ban phụ trách.

Xin chúc các anh và gia đình thật nhiều sức khoẻ.

Huỳnh long Trị

De Lei 14

3971 CA Driebergen-Rijsenburg

Netherlands

### BPT

Cảm ơn AH đã có lời thăm hỏi sức khỏe, BPT cũng xin chúc AH và gia đình lúc nào cũng an lành, và xin gửi bài viết đều đặn về LT.

### AH Lê Công Minh

Anh Trục thân mến,

Cảm ơn anh đã gửi LTCC để AH xem, và tôi cũng đang được đọc. Nhưng có điều tôi rất ái ngại vì thơ tôi được anh ưu ái đăng nhiều quá, sợ có làm phiền nhiều anh em và bạn bè khác không? Đăng ít thôi anh Trục ạ....

Sức khỏe tôi đang dần dần phục hồi, nhưng con đường chữa trị còn dài lắm anh Trục ạ.

Chúc anh chị và các cháu vui khỏe. Những LTCC do anh phụ trách đẹp về hình thức và phong phú về nội dung. Cảm ơn anh.

Thân mến,

Lê Công Minh, tự Lê Phương Nguyên

### BPT

Bạn LC Minh thân,

Những bài viết và thơ mà các AHCC gửi đến đều được ưu tiên đăng trên LT AHCC. Tuy nhiên, bạn thấy đa số AHCC già rồi và lười không gửi bài và thơ cho LT, nên tôi phải dùng hầu hết thơ của bạn. Cũng vì lý do này, khi đọc lại thơ bạn, tâm hồn tôi hiểu thêm bạn đôi chút. Rất tiếc, bây giờ tôi không còn nhiều thời giờ đọc và tập làm thơ.

Tôi chỉ biết khoảng 1 phần trăm sự phát triển của kỹ thuật hiện đại mà đã làm LT AHCC khá hơn. Nếu biết thêm nữa, chắc bạn sẽ thấy khác.

Cầu mong mỗi ngày bạn khá hơn là mừng. Già rồi, nhưng tinh thần bạn vẫn còn minh mẫn là mừng. Chúc bạn chóng phục hồi.

Thân,

Trục

### AH Nguyễn Thiệp

Đề nghị không nên ngưng gửi Lá Thư AHCC đến các các bà quả phụ AHCC. Dù trả lời hay không cũng cứ gửi.

Nguyễn Thiệp

### BPT

Anh Thiệp,

BPT sau 4 LT AHCC vừa qua đã gửi LT đến tất cả AHCC thông báo hay đóng tiền quyền góp trong 6 năm qua. Chúng tôi gửi đến tất cả các bà quả phụ AHCC. Khi biết AHCC nào qua đời, chúng tôi sẽ đổi AHCC thành bà. Nếu anh biết được bà quả phụ AHCC mà chúng tôi quên sót không gửi, xin làm ơn cho chúng tôi biết.

Thành thật cảm ơn anh.

### 🚩 AH Thái Công Tụng

Mới nhận LT AHCC số 112, trong đó có 2 bài tôi viết. Xin cảm ơn anh Trục.

Cô Hương,

Tôi nhớ trước đây vài năm cô có ghé thăm ông Bùi Nhữ Tiếp, trước đây là Tổng Thư Ký Bộ Công Chánh. Nay, tôi mới nhận báo của Hội Ái Hữu Công Chánh thì thấy Phân Ưu. Không biết cô Hương biết tin?

Thái Công Tụng  
Thư Giáo sư,

Tôi biết hai anh chị Bùi Nhữ Tiếp từ khi còn ở VN. Năm 1963 chị Thanh Cam (*khuê danh trước khi lập gia đình với anh Tiếp*) và tôi cùng bị chế độ NĐD bắt trong vụ PG 1963 sau khi canh sát đã chiến vào chùa Xá Lợi, bắt sư sãi, và vào nhà dân ruộng bố Phật tử.

Tôi sang Mỹ tháng 5-1975 thì anh chị Tiếp còn kẹt ở Saigon, sau này sang đoàn tụ gia đình.

Khi tôi nghỉ hưu, dọn nhà từ Modesto xuống vùng Nam Cali thì lại ở gần nhà anh chị Tiếp (*cách 2 blocks đường*) nên hay có dịp gặp nhau. Anh chị có 2 con trai, một người làm việc trên vùng San Francisco, và 1 người làm việc ở Quận Cam này do đó vẫn ở nhà cùng với mẹ. Hàng ngày chị Tiếp có người đến trông nom cơm nước và giúp mọi việc trong nhà.

Chị Tiếp yếu hơn nhiều. Anh ấy mạnh khỏe lắm nhưng mà vì tim nên ra đi rất nhẹ nhàng. Tôi có đi viếng và tiễn đưa anh ấy.

Anh Tiếp đã giúp xây dựng Tu Viện Trúc Lâm Đại Đăng ở tỉnh Bonsall, CA phía bắc của San Diego, tro cốt của anh ấy đã an vị tại nơi này.

Kính chúc Giáo sư sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc.

Phạm LeHuong

### 🚩 BPT

Xin thành thật cảm ơn AH, cũng nhờ đọc những dòng tin trên mà chúng ta mới có dịp biết được một phần nhỏ về đời sống và những đóng góp vào xã hội của AH kiêm Giáo Sư Tiếp.

### 🚩 AH Trình Hữu Dục

Cám ơn anh Trục, anh Hồng, và các anh đã theo dõi và thông báo tin mừng về anh Thái. Thật là vui mừng được biết sức khỏe của anh Thái đã tiến triển tốt đẹp và phấn khích.

Thành thật chúc mừng anh Thái và chị Thái.

Cầu xin Ông Trên tiếp sức cho anh Thái tiến mau hơn nữa trên đường phục hồi sức khỏe...

Cám ơn anh Trục và các anh trong ban Phụ trách Lá Thư AHCC số 112, vừa mới phát hành. Tờ báo in ấn rất đẹp, bài vở sung mãn và nhiều hình ảnh đẹp...

Đa tạ.

Trình Hữu Dục

### 🚩 BPT

Xin thành thật cảm tạ những lời ngợi khen khích lệ của AH. Mong có nhiều dịp gặp lại AH (cũng là một thầy dạy trong trường Công Chánh). Xin kính chúc AH và phu nhân nhiều sức khỏe.

### 🚩 AH Huỳnh Thanh Quân

Xin cảm ơn Anh Trục và BPT Lá Thư AHCC số 112.

Anh Trục thân,

Cám ơn Anh và BPT Lá thư đã hoàn tất 4 LT. Vừa nhận LT trên mạng, bài vở rất phong phú, nhất là mục Thư Tín.

Tôi cũng xin chúc Anh Thái sớm khỏi bệnh.

Cầu mong có các AH trẻ đứng ra nhận tiếp LT để còn có tin tức các AHCC.

Xin thân chào.

### 🚩 BPT

Xin thành thật cảm tạ lời khen ngợi của AH. BPT cũng mong ước có người thay thế gấp, chúng tôi cũng đã "đuối" lắm rồi.

### 🚩 AH Kim Dung

Anh Trục thân,

Sự đóng góp của anh Trục và các anh chị để lá thư được thành hình ngay lúc đầu cho đến lúc được gửi đến tay người đọc thật quá lớn, khó dùng lời để nói hết được.

*Em xin thành thật cảm ơn tất cả.*

*Tiện thể anh Ngoạn và em xin gửi lời thăm anh Thái. Chúc anh ấy tiếp tục lành bệnh.*

**BPT**

Xin cảm tạ lời khích lệ của anh chị. Và chị cũng đã đóng góp nhiều công sức và thời gian vào LT rồi. BPT xin thành thật cảm ơn chị về khoản này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, rất tiếc kỳ gặp nhau của K6 vừa rồi ở San Jose lại vắng mặt anh chị.

**AH Lê Thành Trang**

*Cảm ơn Trục đã vác ngà voi trong mấy năm vừa qua. Xin quý ái hữu bên California vui lòng hy sinh. Ở New Orleans chỉ còn mình tui và anh Tánh, anh Trinh và anh Ngoạn thì ở xa 90 miles, mà ai cũng muốn sụm rồi. Ngoài Cali, chỉ còn Texas mới có đông AH.*

**BPT**

BPT xin kính thăm và kính chúc AH nhiều sức khỏe. Đã khá lâu, từ năm 2012, anh em K6 chưa có dịp gặp lại AH.

**AH Nguyễn Thanh Liêm**

*Anh Trục thân mến*

*Xin cảm ơn anh đã thông báo Lá Thư AHCC 112 đã phát hành.*

*Thân mến.*

**BPT**

Xin cảm ơn AH đã chuyển thông báo cho các AH khác. Chúc AH nhiều sức khỏe.

**AH Lê Trọng Thư**

*Anh Trục thân,*

*Tờ Báo rất hay. Cảm ơn anh Trục rất nhiều. Chúng tôi có gửi một chút đến anh Luân để đóng góp cho Lá Thư AHCC.*

*Lê Trọng Thư.*

**BPT**

Anh Thư thân,

Cảm ơn anh. Dù bệnh chưa hoàn toàn khỏi, mà vẫn để ý đến Lá Thư AHCC. Lá Thư bị rách một phần ba, được bưu điện bỏ vào trong lá thư của bưu điện và gửi đến. Chúng tôi nghĩ là lần sau anh nên email cho chúng tôi, nhanh và tiện lợi hơn, khỏi phải đánh lại và không bị thất lạc. Chúc anh chị luôn an mạnh và hạnh phúc.

Trần Trung Trục.

**AH Nguyễn Diễm**

*Đặc san “Lá Thư AHCC” rất phong phú. Mặc dầu các bác, các chú là chuyên viên tính bê tông cốt sắt. Nhưng về văn chương rất là tài, nhất là các bài với bút hiệu: Tràm Nước, Tràm Cà Mau và Rừng Tràm. Cháu không biết có phải là một không. Đó là điều cháu thắc mắc. Kính xin các bác, các chú giải thích cho cháu. Kính chúc các bác, các chú sức khỏe sung mãn để LT AHCC mãi mãi trường tồn. Chi phiếu cháu đã gửi thẳng cho chú Luân.*

*Cháu,*

*Nguyễn Diễm*

**BPT**

Cháu Nguyễn Diễm,

Tràm Nước là bút hiệu của chị Kim Dung, phụ thê của một AHCC. Tràm Cà Mau là một nhà văn đã có rất nhiều quyển truyện và là cây bút sắc bén. Rừng Tràm là một AHCC, trước đây không thích môn Việt Văn, mới tập viết. Không phải các bác, các chú chỉ biết tính bê tông cốt sắt, nhưng tâm hồn lúc nào cũng giống như người thường, thấy cảnh đẹp thì cũng nhạy cảm. Nhà văn Hiến Lê cũng là một AHCC. Cảm ơn cháu chúc các bác và LT AHCC.

BPT

**AH Đoàn Kỳ Tường**

*Thân gửi anh Trần Trung Trục,*

*Tôi xin báo cáo những việc sau đây của nhóm AHCC Houston:*

1) AH Phi Ngọc Huyền, hội trưởng AHCC Houston, đã qua đời; không còn là “đại diện AHCC Houston”. Thay vào đó, anh ghi tên chị Lê Thanh, tổng thư ký, đại diện AHCC Houston. Tuy nhiên, LT AHCC vẫn gửi cho chị Phi Ngọc Huyền.

2) Chị Huỳnh Tấn Khiêm, tức chị Nguyễn Kim, cũng vừa qua đời, tháng 6 năm 2019. Vậy anh ngưng gửi Lá Thư AHCC cho chị Khiêm.

3) Check 30 USD tôi gửi ủng hộ LT AHCC. Xin anh trao lại cho anh Luân. Cám ơn anh Trực.

4) Rất cám ơn Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC số 112. Bài vở quá đầy đủ, hình ảnh rất chi tiết, rõ ràng. Đọc thấy vui và bổ ích cho “đám tuổi già 8 bó”. Một lần nữa, tôi xin cám ơn các anh chị trong Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC.

5) Mến chúc các anh chị Phụ Trách Lá Thư AHCC: Sức khỏe tốt, sống thật hạnh phúc với con cháu trọn năm “Kỷ Hợi” 2019.

Đoàn KỳTường báo cáo và chào tạm biệt.

 **BPT**

Anh AH Đoàn KỳTường thân. Về điểm:

- 1) Chúng tôi sẽ đổi và chuyển Lá Thư AHCC cho bà Phi Ngọc Huyền.
- 2) Chúng tôi đã ngưng gửi Lá Thư AHCC cho chị Khiêm.
- 3) Cám ơn anh đã ủng hộ quỹ Lá Thư AHCC. Chúng tôi sẽ chuyển cho anh Luân

Cám ơn anh về lời khen tặng. Xin anh viết đôi dòng về kỷ niệm hay tin tức cho Lá Thư AHCC. Cám ơn anh chúc các anh chị trong BPT Lá Thư AHCC. Chúng tôi cũng cầu chúc anh chị luôn an mạnh và hạnh phúc.

BPT

 **AH Nguyễn Ngọc Ân**

Midway City, ngày 20-8-2019

Kính gửi Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh, Tôi là Nguyễn Ngọc Ân, tốt nghiệp KSCC năm 1954, cùng lớp và cùng khóa 2 với các Ái Hữu: Bửu Hiệp, Trần Minh Sử, Hoàng Đình Khôi, Trần Sỹ Huân, Phạm Ngọc Xuyên, v.v..

Trước 30-4-1975, tôi phục vụ tại Khu Công Chánh Cần Thơ và Khu Kiều Lộ 6 với Ái Hữu Khuru Tông Giang, Huỳnh Thanh Quân, v.v..

Sau 30-4-1975, trước khi rời Việt Nam sang Mỹ, tôi tiếp tục phục vụ ngành Công Chánh tại Sài Gòn cùng với các Ái Hữu Trần Như Diệu và Dương Hồng Quý (khóa 1/1953), Hoàng Đình Khôi, Nguyễn Đình Duật.

Tôi đã nhận được Lá Thư Ái Hữu Công Chánh (LT/AHCC) số 112 rất đẹp với bài vở đa dạng, hình ảnh phong phú và tin tức dồi dào. Tôi xin cám ơn các Ái Hữu đã đóng góp bài vở hấp dẫn và rất cám ơn Ban Phụ Trách LT/AHCC đã đóng góp nhiều công sức để thực hiện xuất sắc LT/AHCC số 112, nhất là Ái Hữu Trần Trung Trực rất đa tài. Hôm nay tôi xin gửi đến Ái Hữu Nguyễn Văn Luân chi phiếu số 1267 ngày 20-8-19 số tiền \$50.00 để yểm trợ tài chánh cho LT/AHCC. Tôi cũng xin gửi đến LT/AHCC qua Ái Hữu Trần Trung Trực, gọi là đóng góp hình ảnh theo yêu cầu của Ban Phụ Trách, một bức ảnh rất đặc biệt, đó là bức ảnh cỡ 15 x 19.5 cm, kết hợp 3 bức ảnh về cây PHÁT TÀI được trồng ngoài sân của tôi, với nhiều hoa và trái mà tôi nghĩ rất ít người tại Mỹ có được may mắn nhìn thấy:

- Ảnh số 1: Một cây Phát Tài mới cao được 60 cm đã trở hoa.
- Ảnh số 2: Một cây Phát Tài cao 2.50 m có hoa trắng bao phủ đầy ngọn
- Ảnh số 3: Một cây Phát Tài cao 2.50 m có nhiều trái chín đỏ.

Tại Orange County, Nam California, rất nhiều văn phòng, nhà hàng và cơ sở kinh doanh đủ loại có trưng bày một chậu to với 1 hoặc 2, 3 cây Phát Tài cao đến trần nhà, nhưng không có hoa, một vài nơi có được một cánh hoa nhỏ, ngắn và mau tàn, có thể vì thiếu ánh nắng, phân và nước.

Tôi rất mong bức ảnh và hoa và trái Phát Tài này được Ban Phụ Trách LT/AHCC dùng làm Ảnh Bìa cho Lá Thư AHCC số 113 vào đầu năm mới 2020 (lúc ấy tôi sẽ tròn 93 tuổi) để làm quà tặng của tôi cho tất cả các Ái Hữu sẽ nhận được LT/AHCC số 113 với ý nghĩa tượng trưng cho lời chúc:

AHCC và gia đình luôn khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc và phát tài.

*LT/AHCC trường tồn, ngày càng phong phú về bài vở, hình ảnh và tin tức và sung túc về tài chánh hay là Phát Tài.*

Kính chào,

Nguyễn Ngọc Ân

✚ BPT

BPT xin thành thật cảm tạ những lời khen tặng và đóng góp của AH Niên Trường vào Quỹ LT AHCC.

Về việc xử dụng những tấm hình cây phát tài rất là đặc biệt của AH để làm hình bìa LT 113, BPT sẽ lấy ý kiến chung để quyết định.

Tuy nhiên, BPT xin đề 3 Ảnh Hoa Phát Tài trên đây với lời cầu chúc của AH đến các Ái Hữu Công Chánh suốt năm 2020 được an vui, khỏe mạnh, hạnh phúc và phát tài.



Kính chúc AH và toàn gia quyến luôn được nhiều sức khỏe.

✚ AH Lê Đắc Ngà

Cám ơn anh nhiều đã giúp Lá Thư ngày càng tươi đẹp.

✚ BPT

Cám ơn lời khen tặng của AH. Lá Thư AHCC cần nhiều bài của các AH gửi về cho đa dạng và đầy tình Ái Hữu.

✚ AH Nguyễn Xuân Mộng

Thân gửi các AH Ban Phụ Trách LTAHCC,

Thành thật cảm ơn tất cả quý AH trong BPT LTAHCC đã tiếp tục thực hiện LT AHCC ngày

càng xuất sắc với mục đích giúp chúng ta biết được tin tức của nhau và đúng là “Giữ Cho Còn Có Nhau”.

Thân ái chào và chúc quý AH và gia đình An Khang Hạnh Phúc.

✚ BPT

Cám ơn những lời khen tặng của AH. Chúng tôi chỉ cố gắng làm hết khả năng để giữ tôn chỉ của LT AHCC.

Kính chúc AH và gia đình luôn An Mạnh và Hạnh Phúc.

✚ Bà Lê Thanh Vân

Kính gửi quý anh,

Chồng tôi tên Lê Văn Trương đã chết ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Vancouver, Canada, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục nhận Lá Thư Công Chánh.

Xin cám ơn.

Xin kèm \$30 USD cho quỹ LT.

✚ BPT

BPT xin thay mặt toàn thể AH thành thật chia buồn cùng Bà.

Lá Thư AHCC vẫn sẽ được tiếp tục gửi đến Bà. Chúng tôi cũng xin cảm tạ đóng góp của Bà vào quỹ LT.

Xin kính chúc Bà nhiều sức khỏe và luôn an bình trong cuộc sống.

✚ Bà Trần Mộng Châu

Kính gửi Ban Phụ Trách LT AHCC,

Tôi xin cảm tạ Ban Phụ Trách đã đăng tin về nhà tôi, AH Trần Mộng Châu đã vĩnh viễn ra đi. Xin quý Ái Hữu vẫn gửi Lá Thư cho tôi về địa chỉ như thường lệ.

Kính chúc quý Ái Hữu được an vui.

Sẽ gửi \$40 USD đến AH Nguyễn Văn Luân.

Kính,

✚ BPT



BPT xin thành thật cảm tạ lời chúc tụng và đóng góp vào quỹ LT của Bà. LT vẫn sẽ được gửi đến Bà đúng kỳ hạn.

Kính chúc Bà luôn được an bình.

### ✚ AH Bùi Thành Dương

Xin anh Thái check dùm, có 5 AHCC/HTĐ có đóng tiền LTCC, mà không nhận được LT số 111. Trước đây qua email (tháng 4, 2019) giữa anh và tôi, anh có nhờ anh Thái gửi dùm, nhưng bất ngờ anh Thái bị bệnh nặng và anh có nhờ anh Hồng gửi, nhưng anh Hồng không gửi gì cả, nên 5 vị này không nhận được LT 111. Nhưng gần đây, họ đã nhận được LT 112. Xin anh xem lại cái email tháng 4/2019 thì rõ. Cảm ơn anh.

### ✚ BPT

Anh AH Dương thân mến,

Email anh gửi cho tôi và anh Thái. Nhưng khi ấy anh Thái bị bệnh nặng, nên tôi nhờ anh Hồng, cùng khóa CC với anh Thái và ở gần anh Thái giúp dùm. Nhưng vì bệnh tình anh Thái mỗi ngày nặng thêm, anh Hồng phải báo cáo cho các AHCC quen biết tình trạng bệnh tình anh Thái. Tôi có nhớ và không muốn làm anh Hồng thêm vất vả hơn. Nay anh Thái đã mất, 3 LT còn lại, số 109, 110 và 111, tôi không biết làm thế nào.

Hiện anh Thái đã mất, tôi mời đến 10 người giữ chức Tài Chánh thay cho anh Thái mà tất cả đều từ chối. BPT đã làm xong 4 LT và mời các AHCC thay thế tôi để làm những LT kế tiếp mà chẳng có ai đứng ra nhận lãnh, thành thử chúng tôi phải lãnh tạm. Riêng tôi, lại phải đảm nhận thêm chức vụ Tài Chánh nữa. Tôi phải làm gấp 3 hay 4 trước đây.

Các AHCC có thể xem LT 111 trên mạng [www.ltahcc.com](http://www.ltahcc.com)

Mong anh thông cảm cho và yêu cầu tất cả AHCC gửi Tin Tức và bài về cho LT. Lá Thư là của chung các AHCC, tất cả phải đóng góp cho LT.

Thân,

Trực

### ✚ AH Nguyễn Hoàng Nhạn

Thân gửi Anh Trực,

1/ Xin gửi anh bài thơ 'Xuân Tha Hương' để đóng góp vào LTAHCC sắp tới.

2/ Tình cờ đọc lại LTAHCC số 37 bài 'A côté de la Cathédrale Unterturkheim', tôi thấy có quá nhiều lỗi đánh máy nên xin gửi lại Anh một bài khác để nhờ các Anh cho thay thế bài cũ.

Sau hết xin gửi lời khen ngợi đến các Anh Chị trong BPT đã bỏ công sức trình bày và ấn hành rất đẹp các LTAHCC. Nhân dịp xin gửi lời cầu chúc các Anh Chị BPT luôn vui vẻ khỏe mạnh và cũng xin cầu chúc Anh Thái sớm bình phục.

Sau đây xin đính kèm 2 bài thơ Xuân Tha Hương và A côté de la Cathédrale Unterturkheim viết dưới hình thức Open Office mà tôi đã download gratuit từ internet. Các Anh có thể mở ra đọc bằng Microsoft Word một cách dễ dàng.

Thân,

### ✚ BPT

Cám ơn anh Nhạn. Bài thơ của anh sẽ được đăng trên LT số 114.

Cám ơn lời chúc đến các anh chị BPT. Anh Thái đã mất, chúng tôi cố gắng neo gương phục vụ tối đa cho LT AHCC. Chúc anh luôn an mạnh và hạnh phúc.

BPT

### ✚ AH Nguyễn Đình Duật

Anh Trực thân,

Đi Nam Cali về, lu bu quá, nay mới gửi check \$50.00 yểm trợ LTAH về cho anh của 3 AH Bắc Cali:

- Lê Ngọc Diệp \$20
- Nguyễn Văn Tấn \$20
- Lê Đắc Ngà \$10  
\$50

Hôm tôi gặp chị Thái chia buồn trong đám tang anh Thái, chị cho biết chị mới coi lại thư từ của anh Thái thì thấy có một số checks yểm trợ LTAHCC và 1 money order. Tôi nói chị yên tâm khi nào tang lễ anh Thái xong xuôi hoàn

*tất và chị có thời giờ thì gom lại trong 1 phong bì và trao lại cho anh Hồng để chuyển cho anh hay anh Luân. Vài hàng tin anh rõ. Mến thăm anh chị an mạnh.*

Thân,

Duật

 **BPT**

Anh Duật thân,

Cám ơn anh đã chú trọng vấn đề bảo trợ ngân quỹ cho LT. Mỗi lần họp mặt AHCC miền Bắc, anh đều quên giúp. Nếu một số nhỏ AHCC làm được như anh, chắc chắn LTAHCC sẽ trường tồn. Mong anh vẫn tiếp tục làm gương cho các AHCC.

Thân,

Trực

 **AH Lê Văn Phương**

*Cám ơn quý AH đã bỏ nhiều công sức đóng góp nhiều bài vở hay và bổ ích cho LT AHCC số 111 và 112, cùng được BPT trình bày rất đẹp. Xin đính kèm chi phiếu \$20.00*

 **BPT**

Cám ơn sự đóng góp tài chánh cho LT của anh. LT cần nhiều bài vở và tin tức. Xin anh tiếp tay với chúng tôi.

 **AH Trần Khương**

*Thân gửi anh Trực,*

*Hôm Chủ Nhật 15/9/2019, vợ chồng chúng tôi đã đến dự ngày Kỷ niệm 100<sup>th</sup> birthday và 75<sup>th</sup> anniversary của bác Nguyễn Hữu Tuấn. Chắc anh đã nhận được tường thuật ngày Kỷ niệm này của cặp AH Đức-Thời, MC của bữa tiệc này.*

*Kính thăm anh và các AH trong BPT/LT và gia đình luôn khỏe mạnh và mọi điều như ý.*

Thân,

Khương

 **BPT**

Đã nhận được bài tường thuật của AH Quách Văn Đức và đăng vào LT số này. Cám ơn anh

và chúc anh luôn khỏe mạnh và gửi bài viết và tin tức cho Lá Thư AHCC.

## Tri Ân

Tôi rất may mắn biết được anh Vũ Minh Huy đã giúp gửi LT AHCC đến tận nhà của các AHCC. Trước đây AH Nguyễn Thúc Minh giới thiệu anh là họ hàng với AH Hà Trọng Minh và làm ở bưu điện. Tôi không tìm hiểu gì thêm.

Nay anh Thái mất, tôi phải đảm trách chức Thủ Quỹ. Cũng vì hơi tò mò, tôi hỏi chuyện anh Huy và được biết:

Anh Huy là em cọc trèo của AH Hà Trọng Minh. Anh năm nay 66 tuổi và đã về hưu năm 55 tuổi, 11 năm trước đây, vì bà vợ bị ung thư ruột. Đã mổ đến 14 lần và bây giờ ruột bị thủng 2 lỗ bự. Phải truyền thức ăn và thải ra trong túi đeo theo người. Anh Huy phải lo săn sóc, ăn uống và thuốc thang. Thật vất vả.

Anh chị Huy có 2 cháu trai, một làm chủ hãng software có chi nhánh ở VN và hãng chính ở Mỹ. Đứa con trai thứ 2 là bác sĩ ở Los Angeles.

Tôi nghĩ anh Huy giúp LT AHCC không phải vì tiền, mà làm việc thêm cho vui và giúp chúng ta có được LT đều đặn. Anh đã giúp gửi LT đi đã 6 hay 7 năm nay.

Nếu không có anh Huy, tôi không kiếm được người đảm trách phân phối và chuyển LT, thì chắc chắn LT sẽ không thể gửi đều đặn đến từng AH. Quý vị nhận được LT nhờ anh Huy làm những việc sau đây: **in labels, dán labels và tem, bỏ phong bì và mang đi gửi.** Quý vị phải nghĩ mang một số LT, hàng 500 LT đến 600 LT, nặng nề như thế, trước đây AHCC phải chia ra hàng chục AH mang ra bưu điện. **Bây giờ, chỉ một mình anh Huy đảm trách.**

Tôi xin chúc anh luôn khỏe mạnh để phục vụ bà xã, và mỗi lần LT mới ra, xin anh giúp chúng tôi phân phối cho các AHCC khắp nơi.

AH Trần Trung Trực